

รายงานการประชุมคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล ประธานที่ประชุม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และ
ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- สวัสดิ์ทุกท่านเราก็ได้เลื่อนการประชุมจากวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากติดกับช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธได้เดินทาง กลับบ้านขอพรจากพ่อแม่กลับไปอยู่กับครอบครัว กลับมาก็ขอให้ปลอดภัยปราศจากโรคร้ายต่างๆ เมื่อเข้าก็ได้รับรายงานว่าพนักงานติดโควิด ๒ ราย ก็ขอให้เราระมัดระวังตนเองเว้นระยะห่างหมั่น ล้างมือเพื่อป้องกัน covid-๑๙ ในการประชุมประจำเดือนก็จะมาขอบคุณที่เราได้ทำงานในรอบ เดือนและติดตามงานเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน และนโยบายที่ ผู้ว่าราชการสั่งการมา โดยนายกได้ไปประชุมประจำเดือนมาก็จะขอแจ้งให้เราทราบเพื่อ ให้ สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบมีดังนี้

๑. เรามีนายอำเภอที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ย้ายมาจากอำเภอลำทับ ชื่อ นายอนุพรรัตน์ ศรีพรหม เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา
 ๒. ศูนย์พักคอย CI เราก็ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแล้วมีมติให้ปิดศูนย์พักคอยเนื่องจากทาง สาธารณสุขได้ส่งผู้ป่วยไปศูนย์ HI เป็นส่วนใหญ่เป็นไปตามสถานการณ์ จะดำเนินการประกาศปิด
 ๓. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอใช้พื้นที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ตำบลศาลาด่านจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐ น.
 ๔. ก็ขอชื่นชมหัวหน้าสำนักปลัด นางสาวธัญลักษณ์ ประดิษฐ์พัชรกุล และนายสมจิตต์ หิงษาชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่เป็นคนนอกพื้นที่โดยได้ นำส่งโรงพยาบาลก็ได้รับการชื่นชมในสื่อโซเชียล เฟสบุ๊ค ก็ขอชื่นชมในการทำความดีช่วยเหลือ ประชาชนแม้จะเป็นคนนอกพื้นที่ก็ตาม
 ๕. แจ้งข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลของเราจากที่ได้แจ้งในที่ ประชุมหัวหน้าส่วนก็ขอแจ้งอีกครั้ง
- เรื่องโครงการต่างๆที่ได้จัดสรรลงไปทั้งหมด ๙๑ โครงการนั้น หนึ่งในนั้นคือโครงการสร้างถนน สายพระแอะ สะพานไทร ตอนนี้นางนพัสต์ก็ได้รับให้ผู้รับเหมามาเซ็นสัญญาโดยที่ได้ประมูลไป แล้ว ๕ ล้านกว่าบาท และยังคงเหลืองบประมาณอยู่ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และได้ทำโครงการ

- ต่อเนื่องอีก ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได้เสนอผ่านไปแล้วให้ส่งไปยังจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียโอกาสของเทศบาลของเรา
- ผ่ากร่องของการขับเคลื่อนถวายพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีโครงการทำความดีถวายพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติเทศบาลเทศบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน และแบบบำบัดน้ำเสียในอาคารซึ่งให้มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอยู่ด้วย
- ให้รัฐมนตรีส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ทุกครัวเรือนในกรณีที่ครัวเรือนไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติมอย่างน้อย ๓ ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะอันตราย โดยให้มีทุกชุมชน
- ให้จัดทำภาพโลโก้เฉลิมฉลองจัดตั้งจังหวัดกระบี่ ๑๕๐ ปี โดยกำหนดจัดงานวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ใช้ชื่องานว่าเทศกาล ๑๕๐ ปี กระบี่เมืองศิลป์ พร้อมกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๕ ในโอกาสจัดงานดังกล่าว ได้ให้ความเห็นชอบสัญลักษณ์ ทั้งนี้ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำภาพสัญลักษณ์การจัดงานลงในหนังสือส่งของหน่วยงานฝางงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย
- การบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบริจาคเพื่อซ่อมแซมศาลหลักเมืองประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่
- เรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๕ มืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านเกณฑ์ ๘๕% ขึ้นไป จำนวน ๓๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๔ อีกร้อยละ ๔๕.๑๖ ถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จากทั้งหมด ๖๒ แห่ง ซึ่งได้นำเข้าและอนุมัติข้อมูลครบทุกแห่งแล้ว จึงขอให้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการตอบแบบสำรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT. ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ แบบสำรวจตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและการวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ .
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๖๔ ด้วยจังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้ได้กำหนดเวลาการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยให้พิจารณาใช้เนื้อหาของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาเรียนรู้โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการและสถานศึกษาทุกแห่งเผยแพร่เนื้อหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และคนในจังหวัด ได้เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจสำนึกความเป็นไทยรักชาติกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ๒. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาทุกแห่งพิจารณานำเนื้อหาจากประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๖๔ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้เรียนรู้รักชาติกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย พร้อมแทรกเนื้อหาโครงการพระราชดำริและการทรงงานพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆหากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับสำนักงานจังหวัดกระบี่

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นางสาวสุดารัตน์ สุขรรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกเทศมนตรี คณะบริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของงานกองคลังก็ขอรายงานสถานะการเงินการคลังปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน รายรับ อยู่ที่ ๒๗,๗๐๙,๐๐๐ บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๒๔,๓๘๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันในสัญญาแล้ว ๒,๔๑๒,๐๐๐ บาท เดือนนี้เรามียอดเหลือจ่าย ๙๑๒,๐๐๐ บาท เดือนนี้เริ่มมียอดเพิ่มขึ้นแล้ว ในเดือนนี้ยังมีเงินจัดสรรที่ยังเข้ามาไม่ครบอีกประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็คาดว่าสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลศาลาด่านจะดีขึ้นเรื่อยๆ การจ่ายภาษีของเรายังไม่หมดเรา ได้ขอขยายเวลาการชำระภาษีถึงเดือนมิถุนายน คาดว่ารายได้ที่ประมาณการรายรับไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะเข้าได้เกิน การใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน การจัดเก็บ ณ ช่วงเดือนเมษายน สามารถจัดเก็บภาษีได้ ๗๓๒,๐๐๐ บาท คาดว่าน่าจะเข้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับภาษีป้ายที่ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เรายังมาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังขาดอยู่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็น่าจะต้องติดตามในส่วนที่ว่าทำไมยังไม่ชำระตามกำหนดระยะเวลา ก็จะดำเนินการเรื่องเจ้าหน้าที่มาซักถามพูดคุยต่อไป ส่วนโครงการที่จังหวัดติดตามเรื่องเงินอุดหนุนพัสดุได้ประสานผู้รับจ้างเพื่อทำหนังสือเตรียมเข้ามาทำสัญญาคาดว่าจะสามารถเข้ามาทำสัญญาได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จการรายงานผลของกองคลังนะเดือนเมษายนก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในช่วงเดือนที่ผ่านมากิจกรรมของสำนักปลัดในการตั้งด่าน ๗ วันอันตราย เหตุการณ์ปกติจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่มาขอรับความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเล่นน้ำสระว่ายน้ำของที่พักและมีญาติผู้ใหญ่ที่มีอาการช็อกหมดสติและทางครอบครัวได้พาตัวคนไข้เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลแต่ด้วยความที่เป็นคนนอกพื้นที่ และไม่ทราบเส้นทางไม่รู้จักเส้นทาง ก็ได้วนเวียนอยู่หลายรอบ และได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการที่ด่าน โดยเราก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นและได้พาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและได้นำส่งโรงพยาบาล แต่ก็ได้รับทราบในเวลาต่อมาว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิต และญาติก็ได้ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ช่วยเหลือ อยากฝากเป็นข้อคิดอุทธรณ์การวางแผนไปเที่ยวนอกจากจะวางแผนเรื่องที่พักแล้ว ให้ดูสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงด้วยเผื่อมีฉุกเฉินเกิดขึ้นจะได้ไม่เกิดการสูญเสีย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านพ้นไปด้วยดีกับกิจกรรมการตั้งด่าน และที่ท่านนายกพูดถึงการอบรมอปพร.ใหม่ตามนโยบายก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้ประสานงานส่วนต่างๆหลังเดือนบวช และงานต่างๆในสำนักปลัดตามที่นายกได้รับนโยบายจากผู้ว่าและได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในส่วนของสำนักปลัดก็ได้มอบหมายให้งานต่างๆแล้ว เรื่องการจัดเตรียมโครงการของสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งให้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมแล้ว การร่างและการตราเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำกิจกรรมที่ลงพื้นที่คัดแยกขยะที่ต้นทางให้มีการดำเนินกิจกรรม ในส่วนเรื่องของขยะเราไม่สามารถรับผิดชอบคนเดียวได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วย เป็นงานที่ไม่จบสำหรับงานนี้ถ้ามีการลงมือเริ่มแล้วเราทำให้ได้เต็มที่ แต่ความคาดหวังนี้ก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับผลอะไรมากนัก ในหน้าที่เราต้องมีการดำเนิน

กิจกรรมไป ซึ่งทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมก็ได้รับไปแล้ว ในส่วนของการที่จะปลูกต้นไม้ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมรับไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนวันที่ ๑๘ พฤษภาคมนี้เป็นวันต้นไม้ไทยก็จะนำเรียนท่านผู้บริหารเพื่อหาหรือในวันดังกล่าวอาจจะมีการปลูกบางส่วนก่อนที่จะถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ส่วนงานสาธารณสุขกิจกรรมของศูนย์ CI ได้ประชุมคณะกรรมการแล้ว และได้มติที่ประชุมให้ปิดการดำเนินการศูนย์ CI มีการออกประกาศและประสานงานอื่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยเรื่องเวรยาม เราจ้างเวรยามอปพร.เพื่อป้องกันดูแลศูนย์ CI เมื่อปิดตัวลงในส่วนนี้ก็น่าจะมีการยกเลิกตามประกาศ และนายสันติ คงปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะโอนในวันที่ ๒ พฤษภาคมนี้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอัตรากำลังไม่เพียงพอปัญหาการเข้าเวรอยู่เวรยามนอกจากที่ทำการแล้วยังมีอาคารป้องกันและศูนย์ CI ก็จะได้พูดคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครอบครัวศาลาด่านที่ผ่านมาให้ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ผ่านมาหวังอย่างยิ่งว่าเมื่ออัตรากำลังเพิ่มหรือลด ก็จะทำให้งานของเรานั้นไม่มีการสะดุด อยากให้ทุกท่านช่วยกันอย่างที่ผ่านมาขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นายก้าหริ่ม หมุ่มมาก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ ๒

- เรียนท่านนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่าน ในส่วนของศูนย์ CI วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จะมีการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานภายในของ CI เพื่อพิจารณาในการนำทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้ในศูนย์ CI เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้แต่ละส่วนไปพิจารณาว่าจะนำสิ่งของใดบ้าง เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มองไปถึงขั้นตอนการนำเอาไปใช้ให้ถูกต้องที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตามหาว่าสิ่งของนั้นอยู่ที่ไหน มีความเด็ดขาดในการนำไปใช้ เรื่องของการปลูกต้นไม้ตามที่ได้ประสานกับผู้เพาะพันธุ์ต้นไม้จำนวน ๒,๕๐๐ ต้นน่าจะทันในช่วงนั้น ในส่วนของงานที่ผมดูแลก็จะมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเริ่มจากวันพรุ่งนี้ วันที่ ๑๙ ๒๑ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ภาคเช้า วันละ ๕ ราย โดยทั้งหมดมี ๑๕ ราย ในส่วนของการออกเยี่ยมการละศีลอดในเวลากลางวันท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีก็น่าจะมีตารางการออกเยี่ยมอยู่แล้ว และท่านใดที่ว่างก็สามารถมาร่วมละศีลอดกันได้

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

- ในอนาคตเราอาจจัดให้มี ให้ดูว่าเราสามารถที่จะจัดสรรแบ่งส่วนได้ตรงไหนบ้าง ในการจัดให้มีพื้นที่ห้องพยาบาลของสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อรองรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งให้มีห้องพยาบาลโดยสามารถที่จะขอเตียงเพื่อนำไปใช้สำหรับจัดห้องพยาบาลก็น่าจะจัดให้มีได้ และท่าเรือเราน่าจะจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใช้สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ สำหรับงานกองช่างก็จะเห็นได้ว่ามีงานมากวันหยุดก็ต้องลงพื้นที่เพราะเป็นหน้าที่กำชับให้ดูแลเรื่องของการเทปูนของผู้รับเหมาหากไม่มีเจ้าหน้าที่ห้ามให้เทปูนเด็ดขาดและฝากเรื่องของการทำบันทึกข้อความเรื่องที่พักอาศัยเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นและให้สามารถใช้งานบ้าง

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นายสุกฤษฎ์พงษ์ วจเจติย์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ ๑

- เรียนท่านนายก ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่าน ฝากคุณครูช่วงนี้อยู่ในช่วงการรับสมัครเด็ก ให้ช่วยสำรวจว่ามีเด็กแพ้นมบ้างไหม ถ้าแพ้ให้ระบุว่าเป็นนมอะไร จำนวนเท่าไร

ในแต่ละปี เพื่อที่เทศบาลจะได้ช่วยเหลือ และให้ผู้อำนวยความสะดวกการศึกษาช่วยดูว่าเราสามารถจัดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กที่แพ้นม ในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไร ก็ขอบคุณทุกท่านขอให้ มีความสันติสุข ของครอบครัวศาลาด่านและในเดือนรอมฎอนขอให้ทุกท่านขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานริสกีความบารอที่ดีต่างๆให้กับเราทุกคน และเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทย ก็ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวและทุกคนครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นายบุญนิธิ กักใหญ่ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และพี่น้องครอบครัวศาลาด่าน อย่างที่ทราบกันเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเดือนของการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมเดือนนี้เราไม่ได้อดอาหารเพียงอย่างเดียวต้องอดทนในเรื่องอื่นๆด้วย ให้ใช้เวลาช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการประกอบความดี ฝากไปถึงพี่น้องพนักงานมุสลิมทุกท่านเวลาต่างๆให้พี่น้องพนักงานมุสลิมร่วมกันละศีลอด ณ มัสยิดในพื้นที่ที่เราได้จัดละศีลอด เพื่อได้พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหา จริงๆแล้วหน้าที่ของฝ่ายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านพี่น้องประชาชน เราอยากกลัวที่จะรับฟังปัญหาชาวบ้านใครมีปัญหาอะไรก็ให้มาบอกเราได้ ในบางเรื่องอยากให้เราได้สะท้อนกลับให้เขารู้ มีข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบที่เราไม่ได้นิ่งเฉยเลย พุ่งนี้ทางกรมกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอใช้พื้นที่อาคารป้องกันเทศบาลตำบลศาลาด่านก็ขอให้เราจัดพื้นที่เพื่อภูมิทัศน์ที่ดีถึงขยะหรือสิ่งของต่างๆให้จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย และฝากเรื่องห้องสุขาให้มีความสะอาด สำหรับนายสันติ คงปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้โอนกลับภูมิลำเนาจังหวัดสตูล ครับ

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ประธาน ขอขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลาด่าน ที่ได้ช่วยงานนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านได้มากมายเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จส่วนหนึ่ง รวมถึงท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านทั้ง ๒ ท่าน ฝากให้ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน นายกำหริ่ม หมุ่มมาก ช่วยเร่งรัดติดตามในการซ่อมบำรุงรถสิบล้อที่เราได้นำไปซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้งานได้โดยเร็วด้วยครับขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ประธาน

สอบถามที่ประชุมแล้วทุกคนไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแจ้งแล้ว จึงดำเนินการปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวอาทิตย์ทิพย์รุ่งโรจน์) ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล



(นายกิตติศักดิ์ หิรัญ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดเทศบาล



(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล) ประธาน
นายกเทศบาลตำบลศาลาด่าน